

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๐๘



สำนักทะเบียนกลาง
ถนนลำลูกกา ปท. ๑๒๑๕๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

- อ้างถึง ๑. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๐๖๐๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๓๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยและสำนักทะเบียนกลางได้แจ้งเรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการรับรายงานตัวเพื่อจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักทะเบียนกลางขอเรียนว่า ภารกิจการจัดทำทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ภายหลังจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้แก่ การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลแรงงานต่างด้าวทั้งในเรื่องการทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งการเกิด การตาย การเปลี่ยนที่อยู่ การขอมีบัตรใหม่และการเปลี่ยนบัตรประจำตัว รวมถึงข้อมูลการทำงาน ให้เป็นปัจจุบัน โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับกรมการจัดหางานได้มีหนังสือขอความร่วมมือปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวและออกใบอนุญาตทำงานใหม่ที่ปรับปรุงข้อมูลแล้วให้เป็นปัจจุบันกรณีแรงงานเปลี่ยนนายจ้างใหม่หรือเปลี่ยนสถานประกอบการ โดยสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด จะมีหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้แรงงานต่างด้าวและนายจ้างนำไปยื่นกับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนเป็นหลักฐาน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทะเบียนราษฎรและการปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ของสำนักทะเบียนที่แรงงานต่างด้าวมีภูมิลำเนาตามทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๘ รับผิดชอบการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ดังนั้น ถ้าการเปลี่ยนนายจ้าง หรือสถานที่ประกอบการใหม่ ยังอยู่ในพื้นที่สำนักทะเบียนเดิมที่เคยจัดทำทะเบียนไว้ ให้นายจ้างหรือแรงงานต่างด้าวยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นของสำนักทะเบียนนั้นเพื่อดำเนินการรับแจ้งย้ายที่อยู่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการนายจ้างและสถานที่ประกอบการในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง

/๒. ถ้าการเปลี่ยน...

๒. ถ้าการเปลี่ยนนายจ้าง หรือสถานที่ประกอบการใหม่ ทำให้ที่อยู่ของแรงงานต่างด้าวย้ายไป อยู่พื้นที่ของสำนักทะเบียนอื่นที่ไม่ใช่สำนักทะเบียนที่เคยจัดทำทะเบียน ให้นายจ้างหรือแรงงานต่างด้าวยื่นคำร้อง ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นของสำนักทะเบียนที่จะไปอยู่ใหม่เพื่อดำเนินการรับแจ้งย้าย ที่อยู่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการนายจ้างและสถานที่ประกอบการในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง

๓. เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แล้ว ให้จัดทำบัตรประจำตัวฉบับใหม่ที่ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลการทำงานแล้วให้กับแรงงาน ต่างด้าว เป็นการขอมีบัตรกรณีอื่นๆ ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม แต่หากเป็นกรณีการขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยน บัตรเนื่องจากบัตรเดิมสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุดในสาระสำคัญ หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ให้เรียก เก็บค่าธรรมเนียมบัตรละ ๖๐ บาทตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการ ทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑ สำหรับสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ไม่มีระบบการ จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้แจ้งแรงงานต่างด้าวไปยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวที่สำนักทะเบียนอำเภอ ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร ชิดชนกนารถ)

รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๘-๒๐
โทรสาร ๐-๒๙๐๖-๙๒๑๖